





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

25 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>ตั้งก.ศึกษารวม3กองทุน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, sondhitalk, TPBS, Thecoverage, ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผยกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมต่อยกว่าสิทธิบัตรทอง จนเกิดข้อเสนอกว่าควรให้ สปสช. ดูแลผู้ประกันตนแทน ว่า พร้อมรับผู้ประกันตนเข้าสู่ระบบบัตรทอง หากมีความพร้อม แต่ไม่สามารถบังคับได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและโครงสร้างกองทุนที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาสิทธิรักษาพยาบาล 3 กองทุน เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการรวมกองทุนสุขภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีมานานกว่า 20 ปี โดย สปสช. ได้ขยายการดูแลสิทธิรักษาพยาบาลให้พนักงาน ร.พ.ท. แล้ว และอาจมีหน่วยงานอื่น เข้าร่วมในอนาคต</p> <p>-ดร.กฤษฎา ธีระโกศลพงค์ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. เผยว่า แนวคิดเรื่องการแยกประกันสังคม ออกนอกระบบราชการเป็นแนวคิดที่ดี การขับเคลื่อนเรื่องนี้ท่ามกลางฉันทามติของประชาชนต้องการให้เกิดการปฏิรูประบบประกันสังคมขณะนี้ อาจผลักดันได้ง่ายกว่าการรวมกองทุน 3 กองทุนเข้าด้วยกัน ซึ่งยังต้องใช้เวลา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 33/2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่ารักษาพยาบาลของระบบสวัสดิการรักษายาบาลของประเทศไทย ลงนามโดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา สืบเนื่องจาก ตามที่รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้ระบบสวัสดิการการรักษายาบาลของประเทศ ซึ่งจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานคนที่ 2</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>ประเด็นการใช้ความรุนแรงต่อบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพ (Health Data Hub)” และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนา Health Data Hub พร้อมกล่าวถึงกรณี รพ.ต่าง ๆ โพสต์โซเชียลมีเดียต่อต้านความรุนแรง จนมีกระแสตีกลับบริการของบุคลากร ว่า สร. ต้องปรับในส่วนของการให้มีจริยธรรมเหมือนของนักการเมือง ซึ่งสร.มีแผนอยู่และมีการอบรมตลอด ส่วนประเด็นผู้ป่วยอาจไม่เข้าใจพยาบาล ทางผู้บริหารหรือกันแล้วว่าต้องทำทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมร่วมกัน ซึ่งประชาชนก็ต้องเข้าใจด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แสดงความห่วงใยต่อการแสดงความคิดเห็นเชิงลบในโลกออนไลน์ที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งต้องทำงานหนักภายใต้ความกดดันสูง เสียสละเพื่อดูแลประชาชนแม้ต้องเผชิญความเสี่ยงและความเหนื่อยล้า พร้อมขอให้ประชาชนเข้าใจ เห็นใจ และให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนสื่อสารด้วยความสร้างสรรค์เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม ขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ควรมีทักษะในการสื่อสารที่ดี สื่อสารในเชิงบวก หากรู้สึกว่าจะไม่สามารถสื่อสารให้อีกฝ่ายเข้าใจได้ ควรให้เพื่อนร่วมวิชาชีพคนอื่นมารวมชี้แจง หรือร่วมสนทนาด้วย ลดความเข้าใจผิดและสร้างความไว้วางใจในระบบสาธารณสุขให้มากยิ่งขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ประธานชมรม รพศ./รพท. ลงพื้นที่รพ.ระยอง ให้กำลังใจพยาบาลที่ถูกทำร้ายร่างกายในระหว่างปฏิบัติงาน และประชุมหารือมาตรการรับมือและป้องกันความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงานในสถานพยาบาล รวมถึงถอดบทเรียนกับทีมรพ.ระยอง พร้อมกล่าวยืนยันยืนยันชมรมฯ ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในรพ. โดยเฉพาะการทำร้าย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน หากผู้รับบริการได้รับบริการที่เจ้าหน้าที่ประพฤติน่าไม่เหมาะสม สามารถร้องเรียนได้ แม้ว่าผู้ป่วยและญาติ ระบุร้องเรียนก็ไม่เป็นผล แต่อยากให้แจ้งเพราะทุก รพ.มีระบบรับเรื่องร้องเรียน และมีกระบวนการดำเนินการ ทั้งนี้ ผอ.ทุกรพ.ตระหนักเรื่องนี้ และพยายามจัดอบรมภายใน ทั้งมาตรฐานการสื่อสาร การเจรจา รวมทั้งมองถึงภาระงานบุคลากร ที่ทำให้รู้สึกหนักมาก เหนื่อยมาก เพื่อจัดการปรับระบบภายในให้เหมาะสมต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, newtv)</p> <p>- นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย รองประธานคณะกมธ.สธ. วุฒิสภา คนที่หนึ่ง แถลงแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์พยาบาลถูกทำร้ายใน รพ.ระยอง เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 68 และประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมเรียกร้องต่อสธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 ข้อ ดังนี้ 1.เสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยใน รพ. 2.จัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์ความรุนแรง 3.บังคับใช้และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดขึ้น และ 4.รณรงค์สร้างความเข้าใจในสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของทุกคน รวมถึงเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันยุติการใช้ความรุนแรงในสถานพยาบาลและสนับสนุนให้รพ.เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผอ.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เผยความสำคัญทำไมทั่วโลกเรียกสถานี่รักษาผู้ป่วยว่า โรงพยาบาล และเรียกผู้ที่ทำทุกอย่างในโรงพยาบาลว่า พยาบาล ชูเป็นบุคลากรทำงานหนักมาก เฉลี่ย 16-17 ชั่วโมงต่อเนื่อง ขอสังคมเข้าใจภาระงาน หากแสดงออกน้ำใจต่อกันได้ ขอให้เห็นอกเห็นใจกัน แค่ว่าขอบคุณก็สุขใจ</p>	
<p>สธ.-กสทช.หนุนพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, thecoverage, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. และ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการ กสทช. แถลงโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคมในพื้นที่ขาดแคลนหรือยังขาดบริการที่ทั่วถึง ตั้งเป้าหมายให้มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน รพ.สต. พื้นที่ขาดแคลนหรือขาดบริการ จำนวน 2,917 แห่ง ใน 12 เขตสุขภาพ ครอบคลุมงบประมาณ 4,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมต่อบริการและส่งต่อข้อมูลทางการแพทย์ให้สะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลประชาชน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเกิดความเท่าเทียมระหว่างประชาชนที่อาศัยในชุมชนเมืองและชนบท โดยในปีแรกจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ และให้บริการได้ในปีที่ 2-6</p>	
<p>จัดตั้งศูนย์ ACPHEED</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thansettakij, thailandplus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผย ประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (The ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) ล่าสุดได้มอบให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นำทีมผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ JICA วางแผนดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ ACPHEED ผ่าน 3 กิจกรรม เตรียมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคยุโรป มาประยุกต์วางโครงสร้างการทำงานของศูนย์ ACPHEED จัดทำหลักสูตรพัฒนาศูนย์สาธารณสุขอาเซียน และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศให้อาเซียนพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคต</p>	
<p>สั่งใช้ยาสมุนไพรเพิ่มในสิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ThailandPlus, บ้านเมืองออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, สยามรัฐ, wfiethailand, siamhealthhub, แนวหน้า, bizthaipost, hotspotstation111, mgronline, TheCoverage, Hfocus, BangkokBiznews, Posttoday)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว. สธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเชื่อมั่นการใช้ยาจากสมุนไพรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มการสั่งใช้ยาสมุนไพรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2568 และไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท ในปี 2569 ด้วยการลดโปรแกรมยาแผนปัจจุบันที่ใช้ใน 5 กลุ่ม เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ป่วย ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ สนับสนุนการยกระดับภูมิปัญญาไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจุบัน มีการใช้ยาในระบบสาธารณสุขของรัฐ ประมาณ 70,500 ล้านบาท เป็นยาแผนตะวันตก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>69,000 ล้านบาท เป็นยาสมุนไพรเพียง 1,500 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้ เป็นการใช้ยาสมุนไพรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประมาณ 400 ล้านบาทเท่านั้น</p>	
<p>สกัดสารพิษตกค้างในผัก-ผลไม้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการอย. เผยว่าได้ร่วมกับ สสจ. ทั่วประเทศ ตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยของผักและผลไม้สด ณ โรงคัดบรรจุทั่วประเทศ เพื่อกำกับดูแลมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP เบื้องต้นในพื้นที่กท. 19 แห่ง ผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายทั้งหมด รวมทั้งเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมาตรฐาน และสรุปสถานการณ์ความปลอดภัยด้านสารพิษตกค้างจากวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตร แจ้งต่อ กษ. ซึ่งกำกับดูแลแปลงปลูกในประเทศ นอกจากนี้ อย. ได้จัดประชุมชี้แจงผู้ค้าส่ง ซึ่งเป็นห่วงโซ่ปลายน้ำในการจำหน่ายผักและผลไม้สด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการจัดการสารเคมีตกค้าง</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยกรมอนามัยร่วมกับทุกภาคส่วน จัดทำห้องปลอดฝุ่นแล้ว 54,000 ห้อง รองรับประชาชนกว่า 2 ล้านคน กระจายอยู่ในสถานบริการสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กและ รร. อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม ศูนย์ประชุม ศาสนสถาน รวมถึงให้คำแนะนำการจัดทำห้องปลอดฝุ่นและมุ้งสูฝุ่น สนับสนุนมุ้งสูฝุ่นแล้วกว่า 1,400 ชุด กระจายใน 35 จังหวัด</p> <p>- ทีมข่าวสาธารณสุข นสพ. ไทยรัฐ เสนอการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่ต้นตอ เสนอให้รัฐสภาเร่งออกกฎหมายควบคุม PM 2.5 และให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการแก้ปัญหายอย่างจริงจัง เพื่อปกป้องประชาชน พร้อมเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นทางออกสำคัญ ไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญปัญหาฝุ่นเพียงลำพัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, การเงินธนาคารออนไลน์, กท.ธุรกิจ, hfocus, thaitabloid, thebangkokinsight, TNN, thailandplus, plewseengern)</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.วัชรนันท์ ถิ่นนัยธร รองผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สป.สธ. แถลงสถานการณ์และการป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยในช่วงปลายสัปดาห์คาดว่าทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าฝุ่นจะเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับสีส้ม ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เปราะบางเสี่ยงควรตรวจสอบค่าฝุ่นเมื่อต้องออกจากบ้าน และสวมหน้ากากป้องกันเมื่อค่าฝุ่นสูง ทั้งนี้ ในช่วงที่ค่าฝุ่นสูง ควรอยู่ในอาคารที่ปลอดฝุ่น หรือเลือกใช้หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับใบหน้าจะดีที่สุด และควรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น เช็ดทำความสะอาดบ้านแบบเปียก รวมถึงปลูกต้นไม้ที่มีใบหยابและมีขน ลำต้นกิ่งก้านพันกันสลับซับซ้อน มีผิวใบโดยรวมมาก เช่น โมก ไทรเกาหลี สนฉัตร ทองอุไร พวงครามออสเตรเลีย ครีตริง และหางนกยูงไทย</p>	
<p>จัดรรับส่งผู้ป่วยมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.เตรียมออกประกาศจัดรรับส่งผู้ป่วยมะเร็ง รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง 3 รายการ “บริการอนุภาคโปรตอน” “วางแร่ที่ตา” และ “ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์” ใน รพ.ที่มีศักยภาพ ให้บริการ ช่วยลดอุปสรรคจากภาระค่าเดินทาง เพิ่มการเข้าถึงการรักษา เบื้องต้นประสานความร่วมมือ “คลินิกเวชกรรมเส้นด้าย” ร่วมให้บริการรับส่งผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เฟซบุ๊ก เพจ วงใน สาธา)</p> <p>- เพจเฟซบุ๊ก วงใน สาธา แชรโพสท์ ข่าว สปสช. เพิ่มสิทธิบัตรทอง เช่น บริการรรับ-ส่งผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมวิจารณ์ว่างบประมาณเดิมยังไม่เพียงพอ สำหรับค่ารักษาผู้ป่วยหนักใน ICU ค่ายา และค่าตรวจเลือดที่ต่ำกว่าต้นทุนถึง 50% แต่กลับเพิ่มสิทธิที่ไม่จำเป็นต่อชีวิต และยังระบุว่า สปสช. ออกนโยบายเพื่อผลทางการเมืองระยะสั้น แต่ส่งผลเสียต่อระบบสุขภาพระยะยาว พร้อมตำหนิแพทย์บางกลุ่มที่สนับสนุนนโยบายนี้แทนที่จะตระหนักถึงปัญหางบประมาณของโรงพยาบาลรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ที่ต้องช่วยแบกรับภาระให้โรงพยาบาลชุมชน</p>	
<p>บุหรี่ปั๊พไฟ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, prd., mono29, mthai)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- รัฐบาลเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจัง หลังพบว่ามีก้าหมายอย่างแพร่หลายเกือบครบทุกอำเภอทั่วประเทศ โดยมีการจ่ายส่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นเงินหลักพันถึงหลักแสนบาทต่อเดือน ก.ม.หาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าได้ดำเนินการปราบปรามมาโดยตลอด และจะเร่งจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวด</p> <p>- นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับ "บุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้" ซึ่งมีการผสมยาเสพติดทางการแพทย์ เช่น สารเอโทมิเดท (Etomidate) ทำให้วังงซึม หายใจข้างล ความดันต่ำ อาเจียน และหมดสติ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ทั้งยังมีข้อมูลระบุว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะเด็กอายุ 13-18 ปี แนวโน้มอายุผู้เริ่มสูบจะลดลงเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจ รวมถึงพัฒนาการทางสมอง ขณะที่โรงเรียนและพื้นที่รอบโรงเรียนกลายเป็นจุดเสี่ยงสูงเนื่องจากมีร้านบุหรี่ไฟฟ้าตั้งอยู่ใกล้ ๆ และครู-ผู้ปกครองขาดความรู้ในการป้องกัน รัฐบาลจึงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, เดลินิวส์, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์)</p> <p>- นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานกม.ธ.สาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปยัง รพ.สตึก และ รพศ.บุรีรัมย์ เพื่อเยี่ยม นร. 6 คน ที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า พบมี นร.เข้ารับการรักษาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เป็นรายที่ 7 แล้ว เป็น นร.หญิง อายุ 13 ปี สูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกวันมา 2 ปี สามวันก่อน เหนื่อยหอบ หายใจไม่อึด จึงมา รพ. พร้อมย่าครูและผู้ปกครอง ต้องดูแล นร.อย่างใกล้ชิด และให้ความสำคัญกับชีวิตประจำวัน ไม่ปล่อยให้เด็กและเยาวชนเข้าใกล้ยาเสพติด นอกจากนี้ ทางตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับยาเสพติดทุกประเภท ซึ่งคณะกรรมการธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันอันตรายบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจนิทัศน์ เจียรกุล</p> <p>- แชร้บทความพิเศษจาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เรื่อง ความน่าเชื่อถือของรายงานกรมการฯ บุหรี่ไฟฟ้า (2) พร้อมระบุ สงสารคนไทยที่มีนักการเมืองด้อยคุณภาพโดยเฉพาะพวกที่เล่นบทหน้าในปัจจุบัน จึงมีปัญญาคิดสร้างความสำเร็จจอมปลอมให้กับประเทศด้วยการเปิดเสรีบุหรี่ไฟฟ้า คาสีโน และว่าว่ากัญชาเสรีจะแปลงร่างมาใหม่ ไม่นับเสรีการรักษาพยาบาล จนประชาชนไม่ใส่ใจป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงก่อให้เกิดภาระงานล้นต่อบุคลากรทางการแพทย์ จนเกิดปัญหาการเผชิญหน้ากับประชาชนผู้ใช้บริการ #ขอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐที่ยืนหยัดทำเพื่อประชาชน</p>	
<p>ปทุมธานีจับมือรพ.รัฐ-เอกชน ดูแลส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินไร้รอยต่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- สสจ.ปทุมธานี รพ.ภาครัฐและรพ.เอกชน ร่วมกันจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลการดำเนินงานและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขับเคลื่อนนโยบาย รพ.ในเขตเมือง จ.ปทุมธานี เพื่อผู้ป่วยภาวะวิกฤติฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาการบริการร่วมกัน ลดอัตราการเสียชีวิตระหว่างรอเตียง ด้วยการส่งต่อผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ เพิ่มความมั่นใจในระบบ โดยมี นพ.ภุชงค์ ไชยชิน นพ.สสจ.ปทุมธานี เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ รพ.เอกชน 9 แห่ง ดังนี้ 1. รพ.แพทย์รังสิต 2. รพ.บางปะกอก-รังสิต 2 และ 3. รพ.กรุงเทพเวสเทิร์น จ.นนทบุรี 4. รพ.ภัทร-ธนบุรี 5.รพ.เกษมราษฎร์ ปทุมธานี 6. รพ.ซีจีเอสลำลูกกา 7. รพ.กรุงสยาม เซนต์คาร์ลอส 8.รพ.ปทุมเวช 9.รพ.เปาโล รังสิต โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธาน</p>	
<p>ใช้หัตถ์ใหญ่จังหวัดพะเยา อัตราป่วยอันดับ 1 ของประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง, แนวหน้า)</p> <p>-นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล รอง นพ.สสจ.พะเยา เปิดเผย สถานการณ์โรคใช้หัตถ์ใหญ่ จ.พะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 68 มีรายงานผู้ป่วย 2,595 ราย อัตราป่วย 572.11 ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2567 สูงสุดในเขตและของประเทศ แต่ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ส่วนใหญ่ร้อยละ 93 รักษาแบบผู้ป่วยนอก และพบมากในกลุ่มเด็กเล็ก นร. ประถมศึกษา และมีมัธยมศึกษาตอนต้น โดยกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี ทั้งนี้ หลังจากมีมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มข้นในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดพะเยามีจำนวนยอดผู้ป่วยลดลง</p>	
<p>เปิดมินิัญญารักษ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นายวิทยา จันทน์เสนาะ รอง ผวจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านพื้นใจ (มินิัญญารักษ์) และคลินิกแพทย์แผนไทย ที่อาคารพ่อท่านคง ร.พ.สิงหนคร (ส่วนหน้า) อ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดและสถานบริการด้านแพทย์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทางเลือกแห่งใหม่ของจังหวัด โดยมี นายกัศักดิ์ บำรุงเสนา รอง สสจ.สงขลา ผู้บริหารพ.สิงหนคร ส่วนราชการ พยาบาล เข้าร่วม</p>	
<p>เปิดบ้านขายกัญชาใกล้โรงเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ch3plus, 77kaoded, amarintv)</p> <p>- สสอ.นางรอง ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวน สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และฝ่ายปกครอง นำหมายศาลขอตรวจค้นห้องเช่าไม่มีเลขที่ อยู่ติดรั้วประตูด้านข้างของ รร.ประถมแห่งหนึ่งใน ต.นางรอง หลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีกลิ่นคล้ายกัญชาโชยมาตลอดทั้งวัน และมีวัยรุ่นเข้าออกไม่ขาดสาย ตรวจค้นเบื้องต้นพบอุปกรณ์การเสพกัญชาหลายรายการ และช่อดอกกัญชาสำหรับเสพจำนวนมาก ควบคุมตัวนายชนทัต อายุ 25 ปี ให้การรับสารภาพว่าส่งมาขายให้กับบุคคลทั่วไป และทางเว็บไซต์ อยู่ระหว่างขอใบอนุญาต พร้อมแสดงข้อมูลที่ขอผ่านทางเว็บไซต์ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ</p> <p>- นายสุริยัน ขวลิทธิโชคกุล นวค.สธ.ชำนาญการ สสอ.นางรอง กล่าวว่า เรื่องใบอนุญาตที่อ้างว่าอยู่ระหว่างขออนั้น การที่ สธ. จะออกใบอนุญาตให้ต้องใช้ในการแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ หลังสอบสวนตำรวจตั้งข้อหา ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	
<p>มองโกเลีย พบผู้ป่วยโรคหัดที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 1 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-ศูนย์โรคติดต่อแห่งชาติมองโกเลีย (NCCD) ออกแถลงการณ์ยืนยัน พบผู้ป่วยโรคหัด (Measles) 1 ราย เป็นชาวมองโกเลีย ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 24 ก.พ.68 ผู้ป่วยสะสม 4 ราย พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนที่เคยเดินทางท่องเที่ยวที่เวียดนาม เข้ารับตรวจหาเชื้อไวรัสนี้โดยเร็วที่สุด และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ และเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคดังกล่าว</p>	
<p>ขนมมรณะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, อีจัน, linetoday)</p> <p>-เด็กมาเลเซียวัย 10 ขวบ เสียชีวิต หลัง “เยลลี่รูปลูกตา” ติดคอ กรมอนามัยรัฐปีนัง ได้ยึดขนมเยลลี่มรณะจากร้านค้าใกล้โรงเรียน โดยขนมที่ยึดได้มีชื่อว่า “กัมมี ออริจินัล บาสเก็ตบอล ซอฟต์ แคนดี้” ด้านประธานคณะกรรมการสุขภาพรัฐปีนัง เร่งสอบสวนเพื่อประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และกำลังวางมาตรการเพิ่มเติมในระดับประเทศภายใต้โครงการอาหารปลอดภัยและได้คุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขรัฐปีนัง เตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครองให้สอดส่องขนมที่เด็กๆ กิน และสอนให้รู้จักเลือกอาหารที่ปลอดภัย</p>	